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Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um að rifta samstarfi við Heimavelli  

 

Lagt er til að Reykjavíkurborg hverfi frá áformum sínum um samstarf við Heimavelli vegna 

íbúðauppbyggingar á Veðurstofureitnum. Í krafti stærðar sinnar hefur hagnaðardrifna 

leigufélagið Heimavellir haft mikil neikvæð áhrif á leigumarkaðinn, sem er leigjendum ekki 

til bóta. Þess má geta að frá því að Heimavellir tóku til starfa í febrúar 2015 hefur leiguverð á 

höfuðborgarsvæðinu hækkað um 40 prósent. Þó að skilyrði séu sett um að leigufélagið megi 

ekki hækka leigugjald íbúða á Veðurstofureitnum nema með leyfi borgarinnar, þá er 

mikilvægt að Reykjavíkurborg styðji ekki enn frekar við hagnaðardrifin leigufélög í þeirri 

gríðarlegri húsnæðiskreppu sem við búum nú við.  


